

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK GLONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2051 /UBND-BTCD
V/v chuyển đơn phản ánh, kiến nghị
của ông Nguyễn Đức Châu

Đắk Glong, ngày 07 tháng 6 năm 2024


Kính gửi:

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong;
- Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn ghi ngày 22/5/2024 của ông Nguyễn Đức Châu. Địa chỉ thường trú: thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Đơn có nội dung: Đề nghị làm rõ việc chiếm đất, hủy hoại tài sản cây keo trên đất giao khoán của ông Nguyễn Đức Tăng (có đơn kèm theo).

Sau khi xem xét nội dung đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chuyển đơn phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Đức Châu đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong và Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ nội dung đơn nêu trên xem xét, giải quyết theo quy định. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện **trước ngày 30/6/2024**.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh Tra huyện;
- Ông Nguyễn Đức Châu;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Nam Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN CẦU CỨU

Kính gửi:

- Huyện ủy Đắk Glong;
- UBND huyện Đắk Glong;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong.

Tôi tên: **Nguyễn Đức Châu** - Sinh ngày 10/5/1976; Số CCCD: 034076011974

Nơi thường trú: thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại liên hệ: 0976.944.929

Tôi làm đơn này, cầu cứu đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc: Vợ chồng ông Nguyễn Đức Tăng (*địa chỉ: Bon Sa na, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông*) chiếm đất, hủy hoại tài sản là rừng trồng (cây keo lai và keo lá tràm) tại khoảnh 8 tiểu khu 1675, địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của gia đình tôi.

Nội dung vụ việc: Đầu năm 2008 gia đình tôi (Nguyễn Đức Châu) cùng 03 hộ dân, gồm: Hoàng Minh Thành, Trần Văn Bằng, Nguyễn Minh Trứ được UBND huyện Đắk Glong giao đất, giao rừng để trồng rừng và phát triển rừng. Ngày 30/5/2008 UBND huyện Đắk Glong ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để quản lý bảo vệ rừng. Vị trí giao thuộc khoảnh 8,9,10 tiểu khu 1675 xã Quảng Sơn, tổng diện tích giao 82,0ha. Ngày 28/7/2008 UBND huyện Đắk Glong ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để quản lý bảo vệ rừng (*bổ sung, thay thế theo quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND huyện Đắk Glong*). Vị trí giao thuộc khoảnh 8,9,10 tiểu khu 1675 xã Quảng Sơn. Cụ thể cho 04 hộ gia đình gồm; Hoàng Minh Thành, Nguyễn Đức Châu, Trần Văn Bằng, Nguyễn Minh Trứ, tổng diện tích giao 81,978ha. Ngày 25/4/2010 Tôi có làm giấy đề nghị trồng rừng (*mẫu ban hành kèm theo thông tư số 02/2008/TTLT-KH&ĐT-BNN-TC ngày 23/6/2008*) gửi Ban quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Đắk Glong, nội dung: Căn cứ Nghị định 147/2007 QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất, tôi có nhu cầu trồng rừng sản xuất trên đất lâm nghiệp được quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất của gia đình, diện tích 15 ha, dự kiến xin hỗ trợ trồng 15ha, loài cây trồng dự kiến cây Keo lai, đất tại thôn 2, Lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 1675. Ngày 25/5/2010 tôi ký hợp đồng trồng rừng số: 116 với Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong về việc trồng rừng sản xuất tại khoảnh 8, tiểu khu 1675 (*có biên bản giao nhận cây giống giữa gia đình tôi, Ban quản lý dự án trồng rừng sản xuất huyện và UBND xã Quảng Sơn*), kèm theo sơ đồ trồng rừng. Ngày 18/5/2011

tôi tiếp tục ký hợp đồng trồng rừng tại khoảnh 9, 10 tiểu khu 1675, có biên bản giao nhận cây giống, kèm theo sơ đồ trồng rừng. Năm 2012 tôi tiếp tục ký hợp đồng trồng rừng tại khoảnh 8 tiểu khu 1675, có biên bản giao nhận cây giống, kèm theo sơ đồ trồng rừng. Khi được nhận giao khoán, gia đình tôi đã ký hợp đồng trồng rừng, được cấp cây giống, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng phát triển bình thường. Đến ngày 30/10/2020 ông Nguyễn Đức Tăng đã đưa một số người vào nhà đe dọa, định đánh đập tôi với mục đích dần mất tôi để lấy đất tại khoảnh 8 tiểu khu 1675 do nhà nước giao khoán cho gia đình tôi. Vài ngày sau, ông Tăng cùng với Vợ là Nguyễn Thị Hà đưa người vào khu vực khoảnh 8 tiểu khu 1675 (*khu vực gia đình tôi được giao khoán và ký hợp đồng trồng rừng từ năm 2010 và năm 2012*) chiếm đất, cắt hạ cây Keo do gia đình tôi đã trồng (*số cây Keo này gia đình tôi được cấp như đã trình bày ở trên*). Khi ông Tăng cùng vợ đưa người vào cắt cây Keo, chiếm đất, tôi vào ngăn cản nhưng vợ chồng ông Tăng đưa nhiều người vào làm, đồng thời đe dọa tôi, thời điểm đó tôi có gọi điện thoại báo Công an xã Quảng Sơn, Trạm Kiểm lâm Quảng Sơn, UBND xã Quảng Sơn nhờ giải quyết, nhưng ông Nguyễn Đức Tăng cùng những người do ông Tăng thuê vẫn tiếp tục cắt cây Keo và chiếm đất của gia đình tôi.

Ngày 16/11/2020 tôi đã làm Đơn trình báo gửi UBND xã Quảng Sơn, UBND huyện Đắk Glong, Công an huyện Đắk Glong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị giải quyết việc chiếm đất và hủy hoại tài sản (cây keo lai) của gia đình tôi. Kết quả: ngày 27/11/2020 UBND huyện Đắk Glong có Công văn số 3879/UBND-BTCD về việc chuyển đơn kiến nghị của tôi (Nguyễn Đức Châu), về UBND xã Quảng Sơn giải quyết theo thẩm quyền; Ngày 30/11/2020 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có thông báo chuyển đơn số 1059/TB-VPCQCSĐT, thông báo nội dung đơn của tôi được chuyển về Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong giải quyết theo thẩm quyền; Ngày 01/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong có phiếu chuyển đơn số 24/PCĐ trả lời việc cắt hạ cây keo với mục đích chiếm đất, nội dung đơn chỉ là tranh chấp vườn keo, vì vậy chuyển đơn của tôi về UBND xã Quảng Sơn giải quyết; Ngày 14/5/2021 UBND xã Quảng Sơn có thông báo số 49/TB-UBND về việc thực hiện giải quyết đơn kiến nghị tranh chấp đất đai, thể hiện: vị trí đất tranh chấp của hai đương sự là Nguyễn Đức Châu và Nguyễn Đức Tăng chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bất cứ tổ chức cá nhân nào. Việc giấy tờ mua bán đất viết tay của ông Nguyễn Đức Tăng cung cấp là không có cơ sở (*quy định tại điều 100 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013*). Việc ông Nguyễn Đức Châu được giao đất, giao rừng theo quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 và Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND huyện Đắk Glong là đúng quy định pháp luật. Việc chứng minh cây trồng trên đất của ông Nguyễn Đức Châu có xác nhận của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tại thời điểm là phù hợp. UBND xã Quảng Sơn trả lời kiến nghị về vấn đề cơ sở pháp lý về đất đai của các bên, riêng việc liên quan đến hủy hoại tài sản là cây trồng trên đất (cây keo), UBND xã Quảng Sơn đề nghị chủ tài sản gửi đơn yêu cầu giải quyết đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Từ đó đến nay, ông Nguyễn Đức Tăng vẫn không chấp hành kết quả xử lý đơn kiến nghị của UBND xã Quảng Sơn, vẫn cho người vào để hủy hoại tài sản (*cắt hạ cây keo*) và chiếm đất của gia đình tôi. Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại báo cho UBND xã Quảng Sơn và Công an xã Quảng Sơn, đồng thời làm đơn trình báo, nhưng không tiếp nhận đơn, trả lời đang giải quyết đơn. Cũng vì vậy, mà ông Nguyễn Đức Tăng vẫn ngan nhiên cắt hạ cây keo và chiếm đất để canh tác, hiện tại gia đình ông Tăng đưa người vào dung máy mức để mức đất, mức gốc keo, trồng cây mỳ và một số cây trồng khác trên đất mà gia đình tôi được giao khoán. Khi gia đình tôi ngăn cản, thì ông Tăng và vợ thuê rất đông người đồng bào tại chỗ vào, lấy số đông áp đảo, ngăn cản không cho gia đình tôi triển khai trồng rừng, đồng thời chửi bới, hù dọa gia đình tôi.

Ngày 09/4/2024 tôi tiếp tục gửi đơn cho UBND xã Quảng Sơn, đề nghị giải quyết tranh chấp đất giữa tôi và ông Nguyễn Đức Tăng. Nhưng đến nay tôi chưa được UBND xã Quảng Sơn mời làm việc, không biết UBND xã Quảng Sơn xác minh thế nào, mà ông Tăng vẫn tiếp tục đưa người vào trồng cây trên đất của tôi.

Vì lẽ đó, Tôi làm đơn này cầu cứu các cơ quan chức năng, một số nội dung sau:

1. Kiểm tra hồ sơ xác minh, liên quan đến nội dung gia đình tôi tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Đức Tăng “hủy hoại tài sản” (cây Keo) theo đơn trình báo ngày 16/11/2020 do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thụ lý, giải quyết. Thiết nghĩ, việc gia đình tôi nhận cây Keo giống để trồng rừng, khi bị gia đình ông Tăng cắt cây keo, tôi trình báo, Cơ quan CSĐT lại trả lời không phải hủy hoại tài sản, mà chuyển cho UBND xã giải quyết tranh chấp vì chiếm đất. trong khi UBND xã Quảng Sơn chỉ giải quyết việc chiếm đất và đã công nhận gia đình tôi được giao đất, giao rừng là đúng, còn cây keo bị cắt hạ không thuộc thẩm quyền giải quyết. Cũng vì, không giải quyết dứt điểm nội dung trình báo, nên vợ chồng ông Tăng xem thường nội dung kết luận của UBND xã Quảng Sơn và không chấp hành những nội dung theo thông báo kết quả xử lý đơn của UBND xã Quảng Sơn, vẫn ngan nhiên thuê người (*đông người đồng bào tại chỗ*) vào tiếp tục hủy hoại tài sản và chiếm đất, nhưng khi tôi gọi điện thoại báo trực tiếp cho UBND xã Quảng Sơn và Công an xã Quảng Sơn, thì không cơ quan nào tiếp nhận xử lý, vì cho rằng đã giải quyết xong nội dung đơn của gia đình tôi. Mặc nhiên, bỏ mặc để gia đình ông Tăng chiếm đất nhà nước giao khoán cho gia đình tôi. Phải chăng, có việc ngầm tiếp tay của cơ quan chức năng trên địa bàn xã Quảng Sơn và huyện Đắk Glong nhằm giúp sức cho vợ chồng ông Nguyễn Đức Tăng chiếm đất giao khoán và hủy hoại tài sản của tôi. Ông Tăng còn tuyên bố “*không sợ ai, vì có người chống lưng, có họ hàng làm lớn, nên không sợ*” còn thách thức tôi “*làm đơn kiện đi, không ai giải quyết đâu*”. Tôi chỉ là người dân, chấp hành pháp luật, khi UBND xã Quảng Sơn đề nghị không triển khai công việc trên đất khi đang giải quyết đơn, tôi chấp hành. Ngược lại, ông Tăng không chấp hành, tiếp tục đưa người vào làm, còn đưa cả xe mức vào để hủy hoại tài sản, hủy hoại đất, chiếm đất khi cơ quan chức năng vào không lập biên bản xử lý, chỉ đề nghị tạm dừng, khi cơ quan chức năng về, ông Tăng tiếp tục cho người mức đất, mức cây, trồng cây mỳ trên đất của tôi.

2. Việc gia đình ông Tăng thừa nhận với UBND xã Quảng Sơn là đã mua diện tích đất này vào năm 2007 của ông Bập Thuột (K'IL), bằng giấy viết tay (*người mua đứng tên giấy tờ mua đất là bà H' Riêng vợ ông Nguyễn Đức Tăng*), được thể hiện qua kết quả làm việc và thông báo kết quả xử lý đơn của UBND xã Quảng Sơn, thể hiện việc gia đình ông Tăng mua đất khi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán đất rừng sản xuất là sai, vi phạm pháp luật về đất đai và Luật quản lý bảo vệ rừng, nhưng UBND xã Quảng Sơn không xử lý hành vi vi phạm của ông Tăng. Với hành vi của ông Tăng như trên, UBND xã Quảng Sơn không thiết lập hồ sơ vi phạm liên quan đến hành vi mua bán đất rừng trái pháp luật, không lập hồ sơ chiếm đất của ông Tăng là không đảm bảo đầy đủ quy trình giải quyết, xử lý đơn.

3. Đề nghị Cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, quy trình tiếp nhận xử lý đơn của tôi từ trước đến nay, có đảm bảo theo quy định của luật khiếu nại tố cáo hay không, vì thời hạn giải quyết đơn của tôi quá chậm.

Nhận thấy: Việc Cơ quan chức năng tại thời điểm tháng 11/2020 tiếp nhận, xử lý nội dung đơn trình báo của tôi đến thời điểm hiện tại chưa đảm bảo, có biểu hiện bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đức Tăng. Do đó, tôi làm đơn này, cầu cứu các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, kiểm tra, xác minh những nội dung tôi đã trình bày ở trên, nhanh chóng xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật của vợ chồng ông Nguyễn Đức Tăng liên quan đến việc hủy hoại tài sản, chiếm đất và vi phạm trong việc mua bán đất rừng trái pháp luật. Quá trình xác minh, nếu cần thiết, tôi sẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu, hình ảnh liên quan nội dung câu cứu tôi đang giữ cho cơ quan chức năng.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Quảng Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



NGUYỄN ĐỨC CHÂU